



## ก.อุตฯ เอาจริงโรงงานล็กlobalทั้งภาค ดันแผน 5 ปี กำจัดกากอุตสาหกรรม

ปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น น้ำเสีย มลภาวะทางอากาศ ดินเสื่อมโทรม โดยเฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากภาคการผลิตอุตสาหกรรม หรือที่เรียกว่า กากอุตสาหกรรม ต้องมีการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม

กระทรวงอุตสาหกรรม จึงเร่งผลักดันให้โรงงานอุตสาหกรรมนำกากอุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบกำจัดที่ถูกต้องให้ได้มากที่สุด และนำมาสู่การจัดทำโครงการ "อุตสาหกรรมทั่วไทย ร่วมใจจัดการขยะอุตสาหกรรม" ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 88 พรรษา พร้อมกับเปิดตัวโครงการขึ้นเมื่อวันที่ 9 มีนาคมที่ผ่านมา โดยนายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดโครงการ มีตัวแทนผู้ประกอบการภาคเอกชน

999 โรงงานทั่วประเทศเข้าร่วมแจ้งลงทะเบียน นำกากอุตสาหกรรมเข้าระบบ แผนยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ในการจัดการกากอุตสาหกรรม ประกอบด้วย 1)การกำกับดูแล/บังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียม ติดตามการต่ออายุใบอนุญาตโรงงานที่ขาดการจัดการกากอุตสาหกรรม 2)การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเข้มงวดกับผู้ฝ่าฝืน/อำนวยความสะดวกกับผู้ปฏิบัติตาม 3)การสร้างความร่วมมือ/แรงจูงใจให้กับผู้ประกอบการนำกากอุตสาหกรรมเข้าระบบ และ 4)การสนับสนุนจากเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งที่เป็นเครือข่ายในประเทศและต่างประเทศ

"โครงการนี้ถือเป็นการเตรียมความพร้อมและส่งสัญญาณไปยังผู้ประกอบการที่ต้องนำกากอุตสาหกรรมเข้าระบบให้สามารถตรวจสอบได้ และต้องร่วมกันดูแลจัดการขยะจาก

การผลิตให้ถูกต้องตามกฎหมายและตามหลักวิชาการ ซึ่งภายในเดือนมีนาคมนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมจะเดินทางไป โดยเตรียมเสนอแผนการจัดการกากอุตสาหกรรมในระยะ 5 ปี ต่อคณะรัฐมนตรี ซึ่งแผนดังกล่าวประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน มีเป้าหมายเพื่อนำโรงงานเข้าสู่ระบบ และให้มีการจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างถูกต้องตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ภายในระยะเวลา 5 ปี เราคงต้องยอมรับว่าที่ผ่านมายังมีผู้ประกอบการหลายรายที่ไม่แน่ใจกับปัญหานี้และลักลอบนำกากอุตสาหกรรมไปทิ้งตามแหล่งชุมชน กระทรวงอุตสาหกรรม จึงเตรียมเสนอแก้ไขกฎหมายเพิ่มโทษจำคุกแก่ผู้ประกอบการที่ไม่มีการกำจัดกากอุตสาหกรรมอย่างถูกต้องจากเดิมที่มีเพียงโทษปรับ 2 แสนบาท อายุความ 1 ปีไม่มีโทษจำคุก จะแก้เป็นเพิ่มโทษจำคุกเป็น 2 ปี ปรับ 2 แสนบาทและให้คดีความมีอายุความ 10 ปี" นายจักรมณฑ์ กล่าว

เหนือสิ่งอื่นใด ปัญหาที่นับว่ามีความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในอนาคต ซึ่งต้องได้รับความร่วมมือทั้งจากผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ รวมถึงประชาชนทุกคน ที่ต้องหมั่นสังเกตและไม่เพิกเฉยกับปัญหา หากพบเห็นการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อดำเนินการทันที ติดต่อสายด่วน โทร 1564

